

Sơn La, ngày 23 tháng 02 năm 2023



**THƯ NGỎ GỬI NGƯỜI NỘP THUẾ  
VỀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ GIẢM TIỀN THUẾ ĐẤT  
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-TTg NGÀY 31/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ  
VÀ THỜI HẠN NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2022**

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có hoạt động thuê đất, thuê mặt nước

Cục Thuế tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thời gian qua. Sự đồng hành của quý vị trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế giúp cơ quan thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu Ngân sách đã được Đảng và Nhà nước giao.

Ngày 31/01/2023, Chính phủ đã ban hành **Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg** về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/3/2023. Cục Thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước lưu ý một số nội dung quan trọng như sau:

**1. Đối tượng áp dụng:** Là Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định/Hợp đồng/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm.

**2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:** Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng áp dụng nêu trên.

Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

**3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:**

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg.

- Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước/Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

**4. Thời hạn nộp hồ sơ:** Kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/03/2023.

*Lưu ý: Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2023.*

**5. Địa điểm nộp hồ sơ:** Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Sơn La mong muốn người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và chủ động phối hợp, trao đổi với cơ quan thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Mọi vướng mắc của người nộp thuế xin liên lạc trực tiếp qua số điện thoại: Bộ phận tuyên truyền hỗ trợ NNT: 0212 3854 240 hoặc 0212 3854 462.

**Lưu ý:** Do thời hạn quyết toán thuế năm 2023 trùng với kỳ Nghỉ lễ 30/4; 01/5 (nghỉ 5 ngày liên tục) vì vậy Cục Thuế Sơn La khuyến khích các đơn vị nộp Hồ sơ quyết toán thuế trong kỳ kê khai nộp hồ sơ quyết toán theo thời gian trên. Sau thời gian nêu trên người nộp thuế không thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ bị cơ quan Thuế tiến hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế tỉnh Sơn La/Chi cục Thuế khu vực trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế Sơn La theo địa chỉ: <http://sonla.gdt.gov.vn> để tìm hiểu và cập nhật các thông tin hỗ trợ từ cơ quan thuế./.

*Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!*